

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๓๗/๖๐๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๔๗๕๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ แจ้งเวียนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับ ให้ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ในการปฏิบัติพบว่า สถานศึกษาได้ดำเนินการแตกต่างกันไปจนอาจทำให้การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษาตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ไม่ปิดกั้น และคำนึงถึงความปลอดภัย

๒. ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน นักศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้

- ว่ากล่าวตักเตือน
- ทำทัณฑ์บน
- ตัดคะแนน
- ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการที่จะให้การดำเนินการตามวรรคแรกเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม นอกเหนือจากการให้สถานศึกษาดำเนินการตามวรรคแรก คือขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดโดยใกล้ชิด เพื่อมิให้มีการกระทำละเมิดต่อนักเรียน และนักศึกษาอย่างไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ ทั้งการว่ากล่าวตักเตือน

/ตามวรรคแรก...

ตามวรรคแรก เรื่องทรงผมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถูกต้อง ให้ทุกหน่วยงานรายงานต่อสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในทันที

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น สำหรับทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ที่เว็บไซต์ www.nataphol.com โดยได้กำหนดมาตรการ การคุ้มครองผู้ส่งข้อมูลไว้เป็นความลับ จึงขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านช่องทางดังกล่าว และนำข้อมูลเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษา ต่อไป ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและกำกับ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบ และดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟัง ความเห็นของนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่โรงเรียนในสังกัดและกำกับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิทยานวัต)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐